



ที่ ลป ๐๗๑๙/๒๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเงา
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้มีการสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทราบ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเงา ได้ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และได้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
พัฒนาการอำเภอเงา

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๑๕๓๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (สตร.)	<p><u>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</u></p> <p>๑) ขอให้จังหวัดที่มีแปลง CLM ทดสอบการใช้งานครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนการตรวจรับ และต่อขอให้ผู้รับจ้างจัดทำให้ครบ เหมาะสมกับการใช้งานจริง</p> <p>๒) การตรวจรับครุภัณฑ์ ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะทาง อาทิ สถาบันการศึกษา นักวิชาการจากหน่วยงานภาคีที่มีองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกล เพื่อร่วมตรวจรับ/ให้ความเห็น และต้องมีการสาธิตวิธีการใช้งานครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน</p> <p>๓) เตรียมบริหารจัดการครุภัณฑ์การเกษตร เช่น การซ่อมแซม การบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ในการใช้งาน ตลอดจนการวางแผนรับมือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๔) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ พช. และให้เจ้าหน้าที่ พช. ให้ความสำคัญในการรับฟังปัญหาของเจ้าของแปลง และหาทางออกร่วมกัน</p> <p><u>๑.๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <p>๑) ให้วางแผน/วิธีการขับเคลื่อนงานแต่ละกระบวนการต่างๆ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด และสื่อสารถ่ายทอดแก่อำเภอให้ชัดเจน ครบถ้วน และเร่งประสานส่วนกลางหากเกิดข้อสงสัย</p> <p>๒) ให้ช่วยกันสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงาน และให้ความสำคัญ เอาใจใส่ในการดำเนินงาน เนื่องจากมีเงื่อนไขการปฏิบัติงานในหลายมิติ แต่เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนได้จริง</p> <p>๓) ให้บริหารสัญญา และกิจกรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม/โครงการ ต้องปฏิบัติตามแนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้</p> <p><u>๑.๓ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา</u></p> <p>๑) ให้ส่งเสริมด้านการตลาด เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การทำตลาดออนไลน์ เครือข่ายการตลาด กระบวนการฝากขายต่อเนื่อง</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๒) ให้ส่งเสริมจัดกิจกรรมแปรรูปผ้าลายขอฯ เครื่องแต่งกาย ของใช้ และอื่นๆ ตรงกับความต้องการของตลาด ตามศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด</p> <p>๓) กรมฯ ควรมีมาตรการในการดำเนินการที่แหล่งผลิต (ต้นทาง)</p> <p><u>๑.๔ การดำเนินการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</u></p> <p>๑) ให้บริษัทฯ กำหนดแนวทางการเพิ่มกิจกรรมและให้มีกิจการที่สามารถหล่อเลี้ยงบริษัทฯ จนสามารถสร้างผลกำไรได้เพื่อความยั่งยืน เช่น เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขายอาหารปลอดภัยผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประชารัฐฯ ร้านอาหารในศูนย์บริการเปิดบูธจำหน่ายผักปลอดภัย ภายในผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประชารัฐฯ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพและความพร้อม</p> <p>๒) ให้กำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูล และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน</p> <p>๓) ให้เร่งรัดการปิดบดูล และส่งเสริมการจัดทำแผนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิเคราะห์สภาพตลาด ข้อมูลผลการดำเนินการที่ผ่านมา</p> <p><u>๑.๕ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)</u></p> <p>๑) ให้จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล เงินทุนโครงการ กข.คจ. อย่างต่อเนื่อง และหากพบความเสียหายหรือไม่ถูกต้อง ให้หาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>๒) ให้จังหวัด ที่ยังไม่รายงานภาวะหนี้สิน และฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. ประจำปีไตรมาสให้กรมฯ ให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>๓) ให้ส่งเสริมกระบวนการทำงานของคณะกรรมการฯ ระบบเอกสาร และบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรม ให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๔) ให้ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต/ การประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้นในการส่งเงินคืน แสวงหาความร่วมมือในการช่วยเหลือ ควบคู่กับการติดตามเร่งรัดการจ่ายเงิน</p> <p><u>๑.๖ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</u></p> <p>๑) ให้จังหวัด/อำเภอ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง สัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการฯ เครือข่ายสตรี เนื่องจากการติดตามหนี้ และช่วยเหลือกลุ่ม เป็นปัญหาเชิงซ้อนที่ต้องใช้ระยะเวลาและความจริงจังในการแก้ปัญหา</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๒) ให้จังหวัด/อำเภอ ต้องจัดทำระบบบริหารสัญญา-บริหารจัดการหนี้ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ/ระดับ และประชุมติดตามหนี้ค้างชำระประจำทุกเดือน</p> <p>๓) ให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการของ ศบค. แต่ละจังหวัด กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและรักษา มาตรการในการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ปรับ รูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p><u>๑.๗ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง</u></p> <p>๑) ให้จังหวัดตรวจสอบรับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน เป้าหมาย โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และเมื่อ ตรวจสอบแล้ว ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม สภาพของปัญหาที่พบ</p> <p>๒) ให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตก หล่น ครัวเรือนตกเกณฑ์จากข้อมูล จปฐ. ข้อ ๘ ด้านที่ อยู่อาศัย ข้อมูลข้อ ๒๐๒๑ ๒๒ ด้านรายได้ หากเป็น ข้อมูลที่เป็นจริง ให้นำเข้าสู่การรับรองและบันทึกใน ระบบ TPMAP logbook</p> <p>๓) ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ การมีส่วนร่วมของสังคม</p> <p><u>๑.๘ การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้บรรลุ เป้าหมาย</u></p> <p>๑) ให้จังหวัดวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เจริญรุ่งและเชิงรบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๒) ให้จังหวัดจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายการกลุ่ม อำเภอ/อำเภอ</p> <p>๓) ให้รายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผล การดำเนินงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมฯ ทราบ ตามหัววงระยะเวลาที่กำหนด</p>	

ลงชื่อ ตูลารักษ์ คำวงศ์ ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวตูลารักษ์ คำวงศ์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายการติดตามรับฟังสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถืองาว จังหวัดลำปาง

